

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

THAM LUẬN

Nội dung: “Tiếp nhận nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội về thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Phòng đã cơ bản hoàn thành việc giao nhận đảm bảo các hoạt động trên lĩnh vực LĐTBXH được thông suốt, kịp thời.

Về số liệu tăng thêm sau sáp nhập 13 phường, xã vào thành phố Huế (bao gồm: Hải Dương, Hương An, Hương Hồ, Hương Phong, Hương Thọ, Hương Vinh thuộc thị xã Hương Trà; Thủy Bằng, Thủy Vân thuộc thị xã Hương Thủy; Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Thượng, Thuận An thuộc huyện Phú Vang):

- Hộ nghèo tăng 886 hộ, nâng tổng số hộ nghèo toàn Thành phố 2.089 hộ.
- Hộ cận nghèo tăng 1.420 hộ, nâng tổng số hộ cận nghèo toàn TP 3.111 hộ.
- Đối tượng BTXH tăng 5.833 người, nâng tổng số đối tượng BTXH toàn TP lên 19.392 người.
- Đối tượng CSCC tăng 448 người, nâng tổng số đối tượng CSCC trên toàn TP lên 3.546 người.

Theo đó, Phòng đã tham mưu kịp thời UBND Thành phố quyết định chuyển mức và hệ số tương ứng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đối với **19.392** đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trên địa bàn Thành phố kể từ ngày **01/7/2021**.

Trên cơ sở tham mưu của Phòng LĐTB&XH, UBND Thành phố cũng đã ban hành Quyết định điều chỉnh tên đơn vị hành chính của **2.849** đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội/hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng thuộc 9 phường: Phú Bình, Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Thuận, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc và Thuận Thành thành tên đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch và đang đôn đốc, chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với Phòng LĐTB&XH và các đơn vị cung ứng dịch vụ (Bưu điện, VietinBank, ViettelPay) tích cực đẩy mạnh việc mở tài khoản cho đối tượng nhằm triển khai

thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn thành phố.

Phòng cũng đã giải quyết kịp thời 4.263 hồ sơ trợ giúp xã hội; Chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách có công và bảo trợ xã hội kịp thời vào ngày 05 tháng 7 năm 2021, đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng. Tăng cường việc hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác cải cách hành chính cho CB-CC LĐTBXH 13 phường, xã mới được sáp nhập vào Thành phố, kịp thời nắm bắt và xử lý hồ sơ qua môi trường mạng theo yêu cầu CCHC của UBND Thành phố. Tăng cường công tác về cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, xử lý kịp thời các vướng mắc tại các phường, xã mới sáp nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và và Nghị quyết 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát, thống kê số lượng người lao động, hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và nhóm lao động không có giao kết hợp đồng để hỗ trợ theo đúng quy định. Đến thời điểm này, UBND thành phố đã triển khai hỗ trợ cho tổng số 7.114 đối tượng yếu thế, hộ nghèo, đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, người lao động tự do (lượm ve chai, bán vé số, bốc vác, làm thuê và tự làm trong các ngành dịch vụ, du lịch...)... với tổng kinh phí 11.213.035.000 đồng.

Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tăng cường công tác tư vấn, tuyển sinh lao động tham gia học các ngành nghề mới, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt là khu vực TĐC KV1 di tích và các phường, xã mới sáp nhập. Tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt cuộc điều tra cung cầu lao động để có cơ sở xây dựng kế hoạch về LĐVL năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Triển khai việc chi trả chế độ CSCC qua Bưu điện từ ngày 01/9/2021 theo chủ trương của Tỉnh. Quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách có công gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Kiểm tra, giám sát việc chi trả hằng tháng và lưu ý việc đảm bảo an toàn trong quá trình nhận, cấp phát chế độ chính sách; thực hiện tốt công tác thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021. Làm tốt công tác sửa chữa, xây dựng nhà cho các gia đình chính sách; trong năm đã triển khai 44 nhà gồm 39 nhà sửa chữa và 5 nhà xây dựng mới; Xây dựng, sửa chữa 29 nhà cho các gia đình hộ nghèo gồm 10 nhà xây dựng mới và 19 nhà sửa chữa. Triển khai tốt công tác điều tra về người khuyết tật để nắm chắc số liệu người khuyết tật trên địa bàn đặc biệt là số liệu sau khi sáp nhập thêm 13 phường, xã và triển khai tốt cuộc Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Cung-Cầu lao động; Triển khai các biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão. Làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là ma túy, mại dâm.

Địa bàn thành phố được mở rộng trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp và phải thực hiện công tác điều tra với nhiều phân mềm khác nhau trong thời gian quá gấp rút ở những tháng cuối năm, cán bộ cơ sở gặp nhiều áp lực và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phải thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội về thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự lãnh chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố, sự quyết tâm và đồng lòng của cán bộ chuyên trách từ cấp thành phố đến cơ sở cả về tâm huyết, thời gian và công sức; mỗi cán bộ, công chức đã phải vượt qua khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 vừa qua.

Với một khối lượng công việc và trọng trách lớn trong khi nguồn nhân lực không được tăng thêm; ngành LĐTBXH thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các sở, ngành cấp tỉnh để giúp thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.